

Số: /SNN&PTNT-PTNT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v tham gia ý kiến thẩm định báo cáo ĐXCĐT 02 dự án: (i) Xây dựng mô hình hệ thống tưới theo hướng công nghệ cao trong trồng mít thái tại HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Quang Trung; (ii) Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa vàng kim hoàng hậu tại HTX Dịch vụ kinh doanh nông nghiệp Thành An

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 8147/SKHĐT-KTNN ngày 24/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định báo cáo ĐXCĐT 02 dự án: (i) Xây dựng mô hình hệ thống tưới theo hướng công nghệ cao trong trồng mít thái tại HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Quang Trung; (ii) Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa vàng kim hoàng hậu tại HTX Dịch vụ kinh doanh nông nghiệp Thành An. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về quy trình lựa chọn HTX tham gia mô hình; việc đáp ứng điều kiện tham gia mô hình của HTX và lý do giao Chi cục Phát triển nông thôn lập Tờ trình, Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư

1.1. Về Quy trình lựa chọn HTX tham gia mô hình:

Thực hiện Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 3933/SNN&PTNT-PTNT ngày 31/8/2021 về việc triển khai thực hiện Đề án, trong đó đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá, lựa chọn và đề xuất các HTX nông nghiệp tham gia thực hiện các chính sách được ban hành tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đề xuất, lựa chọn của UBND huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định dự toán chi tiết, trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện mô hình đối với 08 HTX trong đó, có 02 HTX trên địa bàn các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành gồm: HTX DVNN Quang Trung và HTX DV KDNNT Thành An (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 26/11/2021). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện do gặp vướng mắc trong việc thống nhất phương án xây dựng mô hình và việc góp vốn đối ứng của thành viên HTX DVNN Quang Trung; UBND huyện Ngọc Lặc đã có Công văn số 36/UBND-NN&PTNT ngày 07/01/2022 về việc báo cáo đề xuất thay đổi đơn vị thụ hưởng chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình

HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị; theo đó, thay đổi đơn vị thực hiện mô hình từ HTX DVNN Quang Trung sang HTX DVNLN Quang Trung. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 139/SNN&PTNT-PTNT ngày 12/01/2022 gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh).

1.2. Việc đáp ứng điều kiện tham gia mô hình của HTX:

Các HTX được đề xuất đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện và nội dung hỗ trợ Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị bền vững quy định tại tiết c, điểm 8.2, khoản 8, Phần II, Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh.

1.3. Lý do giao Chi cục Phát triển nông thôn lập Tờ trình, Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư:

Tại Công văn số 16027/UBND-NN ngày 27/10/2022, UBND tỉnh giao “Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát và thực hiện các bước trình tự, thủ tục, hồ sơ để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các HTX nông nghiệp đảm bảo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Phát triển nông thôn là đơn vị được giao tổ chức triển khai thực hiện. Do vậy, Chi cục Phát triển nông thôn đã lập Tờ trình, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Sở Kế hoạch đầu tư thẩm định.

2. Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô và tổng mức đầu tư

Việc xây dựng 02 dự án: (i) Xây dựng mô hình hệ thống tưới theo hướng công nghệ cao trong trồng mít thái tại HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Quang Trung; (ii) Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa vàng kim hoàng hậu tại HTX Dịch vụ kinh doanh nông nghiệp Thành An được hỗ trợ đầu tư là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng về Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Dự án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa vàng kim hoàng hậu tại HTX DV KDNN Thành An là phù hợp với mục tiêu xây dựng sản phẩm Dưa vàng thành sản phẩm OCOP của xã, việc đầu tư dự án là hết sức cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, mở rộng quy mô sản xuất dưa vàng trên địa bàn.

Dự án mô hình hệ thống tưới theo hướng công nghệ cao trong trồng mít thái tại HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Quang Trung là phù hợp và cần thiết giúp HTX nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện Đề án “Phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, giai đoạn 2021-2025” của UBND huyện Ngọc Lặc và Đề án phát triển cây ăn quả tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa.

Quy mô và tổng mức đầu tư cho 02 Dự án là phù hợp với quy mô hoạt động của HTX, khả năng đối ứng vốn của HTX, phát huy được hiệu quả mô hình của các HTX.

3. Về thời gian, tiến độ thực hiện dự án

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện các chính sách khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2021 (*đã được chuyển nguồn năm 2022*). Do vậy, để triển khai dự án kịp tiến độ, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện.

4. Về quản lý, vận hành dự án

Tài sản sau khi được đầu tư sẽ được bàn giao cho HTX đưa vào quản lý, sử dụng, HTX sẽ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng công trình đảm bảo phát huy hiệu quả. Tài sản được đưa vào tài sản không chia của HTX, được lập sổ theo dõi khấu hao tài sản hàng năm. Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, UBND các xã Thành An, Quang Trung và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm theo dõi việc quản lý, sử dụng tài sản được hỗ trợ của các HTX.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, PTNT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Cường